

# กสทช.สรุปยอดยื่นซองประมูลทีวีดิจิตอล 29บริษัท41ซองวงเงินหลักประกัน2,271ลบ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่าสรุปจำนวนผู้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หลังจากทีสิ้นสุดเวลาการเปิดให้ยื่นคำขอฯ ในเวลา 16.00 น. ในวันที่ (29 ต.ค 2556) มีผู้สนใจยื่นแบบคำขอฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 บริษัท 41 แบบคำขอฯ คิดเป็นวงเงินหลักประกันทั้งสิ้น 2,271 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ไทยทีวี จำกัด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท เนชั่น คิว จำกัด และบริษัท ทู ดีที จำกัด รวมหลักประกัน 84 ล้านบาท

2. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด บริษัท ไทยทีวี จำกัด บริษัท โพลสตาร์ จำกัด บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด และบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด รวมหลักประกัน 220 ล้านบาท

3.หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 16 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีบีทีวี เซทเทลวิชั่น จำกัด บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จำกัด บริษัท ไทยทีวี จำกัด บริษัท ทัช ทีวี จำกัด บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด บริษัท แวงคอก บิลลิเนส บรอดคาสติ้ง จำกัด และบริษัท ทู ดีที จำกัด รวมหลักประกัน 608 ล้านบาท

4. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้ยื่นแบบคำขอฯ จำนวน 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท พี เอ็ม กรุป จำกัด บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และบริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จำกัด รวมหลักประกัน 1,359 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวว่า เนื่องจากเอกสารที่นำมายื่นคำขอฯ มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำนักงาน

กสทช. จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลภายใน 45 วัน

ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวไว้ว่า ขณะนี้ผู้ที่ยื่นคำขอฯ ทุกรายถือว่าเข้าสู่ (Silent Period) คือห้ามติดต่อสื่อสารกับผู้ยื่นคำขอรายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการประมูลโดยการประกาศและรับรองรายชื่อผู้ชนะการประมูล โดยระหว่างนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องห้ามการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่จะแข่งขันราคา หรือเรื่องที่ทำให้ส่งสัญญาณไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ยื่นซองจะต้องระมัดระวังการให้ข้อมูล